



*TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 8 năm 2021*

## **THƯ GỬI CỔ ĐÔNG VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH PECC2**

### ***Kính gửi: Quý Cổ đông***

Hội đồng quản trị PECC2 xin trân trọng cảm ơn quý Cổ đông đã tin tưởng và đồng hành với PECC2 trong suốt thời gian qua.

Đại dịch COVID-19 xuất hiện từ cuối năm 2019 và bùng phát trên thế giới đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng, tác động nặng nề lên nền kinh tế toàn cầu. Riêng Việt Nam hiện đang trải qua giai đoạn dịch thứ 4 từ ngày 27/4/2021 với quy mô và diễn biến phức tạp, đặc biệt tại TP.HCM - nơi đặt trụ sở của PECC2.

Mức độ lây lan nhanh của dịch bệnh cùng các biện pháp giãn cách, hạn chế di chuyển trong khu vực đã gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và khiến nhiều doanh nghiệp phải điều đứng. Đây cũng là thách thức vô cùng to lớn đối với một doanh nghiệp có thị trường và mạng lưới khách hàng phủ khắp cả nước như PECC2.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm từ các làn sóng dịch trước, PECC2 đã có sự chuẩn bị các kịch bản ứng phó từ trước để có thể sẵn sàng cho mọi tình huống, cũng như giảm thiểu tối đa tác động xấu của dịch bệnh lên hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc PECC2 chủ động trong chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh từ những năm trước, không chỉ tập trung vào lĩnh vực Tư vấn Xây dựng điện cốt lõi mà có sự phát triển đa dạng hóa các lĩnh vực khác với chiến lược 3 vòng tròn vững chắc: Tư vấn - Kinh doanh - Đầu tư, đã phát huy tính hiệu quả cao. Hai lĩnh vực Kinh doanh và Đầu tư vẫn có thể hoạt động tương đối ổn định trong giai đoạn dịch bệnh, phần nào bù đắp cho lĩnh vực Tư vấn hiện đang bị ảnh hưởng do phần lớn các công trình và khách hàng đều nằm ngoài khu vực TP.HCM nên bị hạn chế trong việc di chuyển và tương tác trực tiếp với khách hàng.

Lĩnh vực Kinh doanh ghi nhận tỷ trọng doanh thu lớn đến từ các dự án PECC2 làm tổng thầu cùng tiến độ thực hiện ổn định nhờ vào sự chủ động chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để hoàn thành dự án. Bên cạnh đó, công tác sản xuất cơ khí với nhà xưởng mới tại Long Khánh vẫn duy trì hoạt động sản xuất đều đặn. Công tác quản lý vận hành nhà máy điện hoạt động ổn định do các nhà máy đều nằm tại các tỉnh và xa khu dân cư, việc ký Hợp đồng với khách hàng và công tác quản lý vận hành ít bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh. Đặc biệt, Trung tâm quản lý vận hành từ xa (OCC) với công nghệ hiện đại và tiên tiến cũng góp phần tiết kiệm nguồn nhân lực mà vẫn đảm bảo duy trì chất lượng hiệu quả.

Lĩnh vực Đầu tư thời gian qua cũng đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận với các dự án nguồn điện tái tạo đã đi vào hoạt động ổn định đạt hiệu quả cao hơn mong đợi như NMD Mặt trời Trung tâm Điện Vĩnh Tân và NMD Mặt trời Sơn Mỹ, cũng như các dự án đang dần hoàn tất giai đoạn chuẩn bị đầu tư như điện sinh khối, thủy điện theo kế hoạch.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của PECC2 đã phản ánh được những nỗ lực của Công ty trong giai đoạn nhiều thách thức vừa qua. Cụ thể, Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 đạt 47,7% so với kế hoạch năm 2021. Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực Tư vấn đạt 24% so với kế hoạch năm, còn lại từ 2 lĩnh vực Kinh doanh và Đầu tư. Trước tình hình xã hội và thị trường biến động liên tục do ảnh hưởng dịch bệnh, PECC2 đã và đang nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp và phương án triển khai để có thể đảm bảo cam kết đạt được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do những hạn chế trong việc di chuyển, PECC2 vẫn quyết tâm đảm bảo đưa các dự án đang triển khai thực hiện đúng tiến độ. Đối với Dự án Điện gió Tân Thuận, bằng biện pháp bố trí đội ngũ phụ trách cố định tại khu vực công trường từ sớm, hiện dự án đang trong giai đoạn nỗ lực đóng điện sân phân phối, lấy điện phục vụ công tác chạy thử (commissioning) ngày 08/8/2021, **phần đầu đạt mục tiêu COD dự án GĐ1 trong tháng 9/2021 và hoàn thành COD GĐ2 trong tháng 10/2021**. Bên cạnh đó, 28/7/2021 vừa qua, Dự án Thủy điện Thác Bà 2 đã được UBND tỉnh Yên Bái cấp Quyết định 1542/QĐ-UBND, cho phép điều chỉnh công suất thiết kế của Dự án từ 14,1 MW lên 18,9 MW, dự kiến Dự án sẽ được khởi công trong Quý 4 năm nay.

Không chỉ có những biện pháp ứng phó kịp thời làm giảm thiểu tác hại của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh, PECC2 cũng đã có những hỗ trợ cộng đồng rất thiết thực như ủng hộ cho Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM, chung tay cùng Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM xây dựng hệ thống cung cấp khí ôxy và khí nén phục vụ cho công tác chữa trị cho bệnh nhân COVID-19. Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, PECC2 vẫn luôn chú trọng đảm bảo đời sống và sức khỏe của NLĐ cũng như: chính sách làm việc “3 tại chỗ”, hỗ trợ kịp thời cho những hoàn cảnh khó khăn để NLĐ có thể vững tâm đồng hành cùng Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Với sự ủng hộ của quý Cổ đông cùng tinh thần quyết tâm cao nhất, PECC2 đã và đang nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 mà ĐHCĐ đã giao, đồng thời cam kết không ngừng mang đến những giá trị khác biệt cho các đối tác, khách hàng thông qua các trải nghiệm số và các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đa dạng cùng giá trị không ngừng gia tăng trong thời gian tới.

PECC2 mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ và ủng hộ của quý Cổ đông để PECC2 ngày càng phát triển.

***PECC2 xin trân trọng gửi tới quý Cổ đông lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Chơn Hùng**